



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 12 เมษายน 2562
 สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



โทร 0 2590 1311-3

โทรสาร 0 2590 1320

เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรมประชาสัมพันธ์	อุบัติเหตุสงกรานต์ 62 -เสนอข่าว นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัด สธ. ติดตามความพร้อมการจัดบริการและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในรพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก ซึ่งเตรียมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา ห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด สำรองเตียง 100 เตียง สำรองยา เวชภัณฑ์และเลือดพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง จัดช่องทางด่วนสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บจราจร จัดระบบส่งต่อ มีรพพยาบาลฉุกเฉินในระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ รพ. มุลินธิสมาคม อปท. รวม 161 คัน ออกให้บริการ 24 ชั่วโมง ประชาชนที่ประสบเหตุสามารถโทรสายด่วน 1669 สำหรับรพ.อุตรดิตถ์ได้จัดหน่วยแพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่กู้ชีพรพพยาบาล ที่ถนนเส้นทางหลักจากพิษณุโลกไปแพร่ร่วมกับทหารและตำรวจให้การดูแลประชาชนได้ทันที
ผจก.ออนไลน์	-เสนอข่าว กรมควบคุมโรค แนะนำ 6 วิธีในการขับขี่ให้ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 1.ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2.พักผ่อนให้เพียงพอ 3.ตรวจเช็คความพร้อมของยานพาหนะ 4.ใช้บริการรถสาธารณะ 5.คาดเข็มขัดนิรภัย และสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง และ 6.หลีกเลี่ยงการเล่นสาดน้ำท้ายรถกระบะ -กรมอนามัยแนะนำก่อนขับรถทางไกล ผู้ขับควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง เตรียมผ้าเย็นเวลาว่าง สวมแว่นตากันแดดขณะขับรถ และควรตรวจสภาพของรถยนต์ให้พร้อมใช้งาน ระหว่างเดินทางผู้ขับรถสามารถลดอาการเมื่อยล้าขณะรถหยุดนิ่งด้วยการบริหารร่างกายง่าย ๆ เช่น ทำยืดเหยียดกล้ามเนื้อคอ ทำยืดไหล่ รวมทั้งบริหารใบหน้าและตาช่วยให้คลายง่วง
เว็บไซต์เดลินิวส์	-เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ได้กำชับให้หอสม .ทั่วประเทศร่วมสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยให้ผลิตเวรประจำด่านชุมชนจุดละ 2-3 คน ตลอด 24 ชั่วโมง สกัดกั้นกลุ่มเสี่ยง และตักเตือน เช่น การขับรถเร็ว ผู้ที่เมาแล้วขับ และพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ รวมถึงเฝ้าระวังร้านค้าในชุมชนให้ปฏิบัติตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางฯ ทั้งก่อนและในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หากพบการฝ่าฝืนให้แจ้งเจ้าพนักงานตามกฎหมาย
ข่าวสด	-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช . กล่าวว่า การเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หากจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาที่ รพ. กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินระดับวิกฤต สามารถเข้ารับการรักษา ไปได้ที่สถานพยาบาลทุกแห่งที่อยู่ใกล้สุด ตามนโยบาย UCEP ส่วนกรณีเจ็บป่วยที่ไม่ถึงขั้นฉุกเฉินแก่ชีวิต ให้เข้าสถานพยาบาลของรัฐที่อยู่ใกล้ที่สุดก่อน ไม่มุ่งเข้าสถานพยาบาลเอกชน เนื่องจากมีอัตราการเบิกจ่ายตามระเบียบที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ต้องเตรียมบัตรประชาชนแล้ว ควรศึกษาข้อมูลรพ.ที่อยู่ในพื้นที่ระหว่างเดินทาง เพื่อการเข้ารับการรักษาที่ใกล้ที่สุดโดยเร็ว
เว็บไซต์เดลินิวส์ ผจก.รายวัน 360 องศา ผจก.ออนไลน์ ไทยรัฐ	กัญชาทางการแพทย์ -เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดี กรมการแพทย์แผนไทย ฯ กล่าวว่า นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ สามารถรวบรวมหลักฐานมาขอขึ้นทะเบียนเป็นหมอพื้นบ้านได้ แต่จะเป็นหมอพื้นบ้านจากการสกัดน้ำมันกัญชาทางการแพทย์เพียงอย่างเดียวไม่ได้ เพราะกระบวนการในการทำเป็นสมุนไพรเชิงเดี่ยวอยู่ในความดูแลของกรมการแพทย์ หลังจากนั้น นายเดชาสามารถมาร่วมกับกรมการแพทย์ในการทำวิจัยสกัดน้ำมันกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ต่อไปได้ ยืนยันว่ากรมฯ ไม่ได้กีดกัน การขึ้นทะเบียนเป็นหมอพื้นบ้านของนายเดชา และพร้อมที่จะสนับสนุน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมออกประกาศให้สามารถไช่ยากัญชาได้ 16 ตำรับ และหา กร่างพ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ... ประกาศใช้ กรมฯ สามารถช่วยสนับสนุนเรื่องวิจัยกัญชาได้
ผจก.ออนไลน์ ไทยรัฐ	-เสนอข่าว ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า ก่อนที่นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ ฯ จะถูกจับ ได้มีการหารือกับรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรในการ ร่วมกันวิจัยกัญชาทางการแพทย์จริง โดยจะดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย มีการขออนุญาตปลูกและวิจัยกับ อย. และเตรียมพัฒนาเป็น

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ</p> <p>เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p>ศูนย์เดชาให้องค์ความรู้กับประชาชน</p> <p>-เสนอข่าว ญญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อย. ชี้แจงกรณีเจ้าหน้าที่มูลนิธิข้าวขวัญ ๖ ถูกจับฐานครอบครองต้นกัญชาและเมล็ดกัญชา ว่า เป็นการดำเนินคดีของตำรวจที่ตีความกฎหมายตามที่เห็นสมควร อย.ไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายได้ ทั้งนี้ การครอบครองกัญชาตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ออกมา ขณะนี้อยู่ระหว่างการนิรโทษกรรม 90 วัน จะสิ้นสุดในวันที่ 19 พ.ค. 2562 ยืนยันว่าอย.เปิดโอกาสให้มีการครอบครองกัญชาเพื่อการแพทย์ ไม่เอื้อประโยชน์แก่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง</p> <p>-เสนอข่าว นายวัลลภ ตังคณานุกีรัชวัลลภ สมาชิก สนช. โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า กว่า กฎหมายเกี่ยวกับกัญชาจะผ่านรัฐสภา ถูกกีดตันอย่างหนักจากบางคนในป.ป.ส. อย. สตช. ถึงขั้นจะผลักดันกฎหมายยาเสพติดอีกฉบับให้ผ่านสภาเพื่อล้มกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาฉบับนี้ โชคดีที่นายกฯ และรองนายกฯ ประวิตร เห็นประโยชน์ของกัญชาด้านการแพทย์ กฎหมายเรื่องกัญชาจึงผ่านสภาออกมาได้</p>
<p>ไทยรัฐ ผจก.รายวัน 360 องศา คมชัดลึก The Nation Bangkok post กรุงเทพมหานคร</p>	<p>-เสนอข่าว นายนิยม เต็มศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญฯ นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี น.ส.รสนา โตสิตระกูล ตัวแทนมูลนิธิสุขภาพไทย พร้อมคณะ ร่วมกันแถลงข่าวชี้แจงกรณีครอบครองกัญชาเพื่อการแพทย์ ที่อยู่ระหว่างยื่นขอนิรโทษกรรม</p> <p>-นายนิยม ชี้แจงว่า ผู้ต้องการครอบครองกัญชาจะต้องยื่นเรื่องขออนุญาตไปยัง อย. หรือสสจ.ก่อน หากถูกจับกุมระหว่างยื่นเรื่องก็จะมีข้อมูลตรวจสอบได้ ซึ่งการยื่นเรื่องขออนุญาตครอบครองนั้น นายเดชาไม่ได้ทำในนามมูลนิธิฯ ส่วนของกลางที่ยึดมา รวมทั้งเรื่องคดีความของนายพรชัย ให้เป็นหน้าที่พนักงานสอบสวนท้องที่ดำเนินการ ยืนยันยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาแก่นายเดชา นอกจากนี้ ยังได้พูดคุยกับเกี่ยวกับการทำกัญชาเพื่อการแพทย์รักษาผู้ป่วยในอนาคตเพื่อหาทางออกร่วมกันอีกด้วย</p> <p>-ด้านนายเดชา กล่าวว่า ได้พูดคุยถึงจุดยืนกับนายนิยม ว่าเป็นการทำเพื่อรักษาผู้ป่วย เหตุที่เกิดขึ้นมาจากการตีความกฎหมายต่างกัน ส่วนตัวอยากเสนอถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภท 5 เพราะข้อจำกัดของกฎหมายในปัจจุบันมีมาก ขณะที่ผู้ป่วยไม่สามารถรอได้</p> <p>-น.ส.รสนา กล่าวว่า มูลนิธิฯ ได้ทำเอกสารชี้แจงการครอบครองกัญชาของนายเดชาเพื่อยื่นนิรโทษกรรมผู้ แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ให้การยอมรับ จึงเตรียมให้ชาวบ้านรวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านและตัวแทน รพ.สต.รวบรวมรายชื่อไม่ต่ำกว่า 10 คน เพื่อให้การรับรองนายเดชาขึ้นทะเบียนหมอพื้นบ้าน เพื่อนำไปประกอบการนิรโทษต่อไป และต้องการให้หน่วยงานรัฐชี้แจงว่ามูลนิธิ ข้าวขวัญยังสามารถดำเนินโครงการต่อไปได้หรือไม่ เพื่อศึกษาวิจัยและรวบรวมข้อมูลสำหรับต่อยอดการทำงานในอนาคต รวมถึงชี้แจงกับผู้ป่วยที่ต้องรับยากัญชาว่าจะไม่ถูกดำเนินคดีหลังพ้นช่วงนิรโทษกรรม ไปแล้ว นอกจากนี้ มูลนิธิเครือข่ายได้รับการติดต่อจากคณบดีคณะเภสัชกรรม จุฬาฯ และรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ให้นายเดชา รวมถึงหมอพื้นบ้านร่วมหารือและศึกษาวิจัยกัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เพจ BIOTHAT โพสต์ข้อความว่า หลังจากนายเดชา ศิริภัทร เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย ไบโอไทยได้รับการติดต่อจาก ญญ.รุ่งเพชร สกุลบำรุงศิลป์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ นางนุศราพร เกษสมบุรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น นักวิชาการซึ่งศึกษารวบรวมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์กัญชาเพื่อการแพทย์ เสนอแนะให้มีการจัดประชุมเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ โดยจะเชิญ ญญ.สุภาภรณ์ ปิติพร จากรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร และนายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ เลขาธิการมูลนิธิสุขภาพไทย เข้าร่วมประชุม</p>
<p>ผจก.รายวัน 360 องศา กรุงเทพมหานคร เว็บไซต์ไทยโพสต์</p>	<p>-เสนอข่าว นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสิต ออกแถลงการณ์แสดงจุดยืน พร้อมประกาศเข้าร่วมวิจัยการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ของนายเดชา และเห็นว่ารัฐควรส่งเสริมให้ประชาชน สามารถพึ่งพาตัวเองได้ และสามารถเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์ ได้อย่างแท้จริง จะช่วยป้องกันไม่ให้ประชาชนต้องใช้น้ำมันกัญชาใต้ดิน ซึ่งไม่มีองค์กรใดจะมาตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยได้</p>
<p>แนวหน้า ไทยรัฐ</p>	<p>มหกรรมกัญชา</p> <p>-เสนอข่าว จ.บุรีรัมย์ เตรียมจัดงานมหกรรมพันธุ์บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 19-21 เม.ย. ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต คาดว่าจะมีผู้คนทั่วโลกเดินทางมาร่วมงานไม่ต่ำกว่า 150,000 คน ภายในงานมีการเสวนาความรู้ต่างๆ การวิจัยเพื่อการแพทย์ การปลูกและเกษตรกรรม ความรู้ด้านกฎหมาย โดยนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงาน อาทิ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี , คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล, ป.ป.ส. และ อย. เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการ การเปิดให้จดแจ้งครอบครองกัญชาแก่ผู้ป่วยที่มีใบรับรองแพทย์ เป็นต้น จองบัตรได้ที่ www.allticket.com/event/PanBuriram หรือที่ 7-11 ทุก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	สาขา ติดตามรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊ก พรรคพ่อน Party Party
ข่าวสด	5 พฤติกรรมเสี่ยงหน้าร้อน -เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ช่วงอากาศร้อนจัด ประชาชนอาจมีพฤติกรรมเสี่ยงเกิดโรคและภัยต่อสุขภาพ 5 พฤติกรรม คือ 1.เสี่ยงต่อภาวะอ้วนและโรคเบาหวาน 2.เสี่ยงไฟไหม้ 3.เสี่ยงเด็กจมน้ำ 4.เสี่ยงต่อการเกิดโรคท้องร่วง อาหารเป็นพิษ และ 5.เสี่ยงมีปัญหาคณะทบทกระทั่งจากการใช้อารมณ์ สามารถติดตามข่าวสารข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพที่น่าสนใจได้ที่ เว็บไซต์คลังความรู้สุขภาพ ก.สาธารณสุข
ผวก.ออนไลน์	วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ -เสนอข่าว กรมอนามัย แนะนำ 10 ขั้นตอนเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้ และวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีสำคัญวันและถูกไฟไหม้
มติชน	อก.มอบหน้ากากอนามัย -เสนอสรุป องค์การเภสัชกรรมจัดส่งหน้ากาก N 95 ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ จ.เชียงราย 5,000 ชิ้น จ.เชียงใหม่ 5,000 ชิ้น และมอบผ่านสสจ.แม่ฮ่องสอน 5,000 ชิ้น และสสจ.พะเยา 5,000 ชิ้น เพื่อนำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่ต่อไป
เว็บไซต์ข่าวสด	โรคหูดับ -เสนอข่าว นพ.กรกฤษ ลิ้มสมบัติ นพ.เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.อุตรดิตถ์ เปิดเผยสถานการณ์โรคใช้หูดับ หลังพบพลทหารป่วยหลังจากรับประทานจิ้มจุ่มหมู โดยยืนยันติดเชื้อ 4 ราย ในจำนวนนี้อาการวิกฤติ 1 ราย ต้องส่งต่อรพ.พระมงกุฎเกล้า ส่วนอีก 3 ราย รักษาตัวอยู่ที่รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก และมีผู้ป่วยสงสัยอีก 14 ราย ยังตรวจไม่พบเชื้อ ขณะนี้พักรักษาสังเกตอาการที่รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก สสจ.อุตรดิตถ์ได้ส่งทีมสอบสวนโรคไปที่ตลาดสดทั้ง 2 แห่งที่พลทหารซื้อเนื้อหมู และส่งชิ้นเนื้อหมูตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผล และลงพื้นที่โรงเรียนใฝ่ใหญ่ให้ความรู้การรับประทานเนื้อหมู รวมถึงเนื้อสัตว์อื่นที่ปรุงสุกด้วยความร้อนเท่านั้น
ผวก.ออนไลน์	-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดี กรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมฯ ได้มอบหมายให้ สคร.ที่ 2 จ.พิษณุโลก ส่งทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคร่วมกับ รพ.ค่ายพระยาพิชัยดาบหัก สสจ.อุตรดิตถ์ และหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง พร้อมทั้งสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้หลีกเลี่ยงการกินหมูดิบ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ โดยในเทศกาลสงกรานต์นี้ ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเนื้อหมูที่ซื้อมาแลงกินเองในชุมชนแล้วนำมากินดิบ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ จะทำให้เสี่ยงติดเชื้อโรคใช้หูดับ อาจทำให้หูหนวกถาวรหรือเสียชีวิตได้
ไทยโพสต์	ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ -เสนอข่าว นิต้าโพล ร่วมกับศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ นิต้า เปิดเผยผลสำรวจเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุไทย พบว่า ผู้สูงอายุ ร้อยละ 71 ไม่มีภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 11 มีภาวะซึมเศร้าตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงรุนแรง การแก้ไข ปัญหาของผู้สูงอายุในช่วงที่มีภาวะซึมเศร้า ส่วนใหญ่ออกกำลังกาย ออกไปพบปะเพื่อนฝูง หรือสังสรรค์กับเพื่อน พูดคุยกับสมาชิกในครอบครัว เข้าวัด ไหว้พระ ทำบุญ นั่งสมาธิ ฟังธรรม โดยผู้ป่วย ร้อยละ 84.86 ไม่เคยใช้บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 โดยในจำนวนนี้ ร้อยละ 84.86 ไม่รู้ว่าเป็นสายด่วนสุขภาพจิต ร้อยละ 7.93 รู้แต่ไม่มั่นใจว่าจะช่วยแก้ปัญหาได้
สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น	การดูแลผู้สูงอายุ -เสนอข่าว สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ แนะนำหลัก 9 ประการเพื่อชีวิตสดใสในวัยสูงอายุ 1.อาบน้ำทุกวัน แปรงพื้นสะอาดอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 2.กินอาหารสุกสะอาด 3.ออกกำลังกาย 3 ครั้งต่ออาทิตย์ ครั้งละไม่เกิน 30 นาที 4.ดื่มน้ำสะอาดอย่าให้ขาดวันละ 6-8 แก้ว 5.พักผ่อนให้เพียงพอ วันละ 6-8 ชั่วโมง 6.งดสิ่งเสพติด 7.ดูแลบ้านเรือน ของใช้ เสื้อผ้า ให้สะอาด นำใช้ 8.ตรวจสุขภาพปีละครั้งเป็นอย่างน้อย 9.ฝึกฝึในธรรม ประกอบกรรมดี
บ้านเมืองออนไลน์	นวัตกรรมห้องตัวอย่างสำหรับผู้สูงอายุ -เสนอข่าว น.ส.อังคณา ลิขิตจรรยากุล ตัวแทน บ. พลุกษา เรียลเอสเตท จก. (มหาชน) และ นพ. สมศักดิ์ อรรถศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมทำพิธีเปิดห้องสอนแสดง “โครงการรู้ทัน ... กันห้กัซ้” ที่ รพ.เลิดสิน ซึ่งเป็นห้องตัวอย่างสำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก มีการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ และมีนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ รวมถึงให้ความรู้ในการเตรียมพื้นที่สำหรับผู้สูงอายุหลัง กลับไปใช้ชีวิตประจำวัน

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์	<p>บ้านหลังได้รับการฟื้นฟูจากรพ.</p> <p>การบรรจุแพทย์-ทันตแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) แจ้งต่อ สธ.ว่ามีมติจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่เพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษา แพทย์และทันตแพทย์ ในปี 2564 เป็นปีสุดท้าย จึงให้ สธ.ทบทวนการเป็นนักศึกษาคู่สัญญา ว่า คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชฯ เป็นหนึ่งในสถาบันที่ทำการผลิตแพทย์ของประเทศ ขณะนี้นักศึกษาที่จบเกือบทั้งหมดต้องไปใช้ทุน 3 ปี หลังใช้ทุนเสร็จส่วนหนึ่งกลับเข้ามาที่โรงเรียนแพทย์เพื่อเป็นนักวิจัยและทำงานทางคลินิก แต่แพทย์ส่วนใหญ่ยังคงเลือกทำงานในพื้นที่ หากสิทธิสวัสดิการข้าราชการหายไป อาจมีผลกระทบ เชื่อว่าหน่วยงานที่วางระบบเรื่องนี้น่าจะมีทางออก เช่น อาจมีการจ้างงานประเภทอื่นตามมา ทั้งนี้ สิ่งที่รัฐควรทำคือยกระดับคุณภาพทุกด้านของทุกจังหวัดให้คนทำงานห่างไกลบ้านเกิดไม่ต้องห่วงเรื่องการแพทย์ การศึกษา และด้านต่าง ๆ</p>
ข่าวสดออนไลน์	<p>เหตุวิวาทในรพ.ห้วยแถลง</p> <p>-เสนอข่าว เกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่น 20-30 คน ทะเลาะวิวาทกัน หน้าห้องฉุกเฉิน รพ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา หลังจากมีเรื่องชกต่อยกันใน งานวันฉลองชัยชนะของท้าวสุรนารีบริเวณสนามด้านหน้าว่าการอำเภอห้วยแถลง และได้ส่งผู้บาดเจ็บคือ นายยุทธศักดิ์ บุญธรรม อายุ 23 ปี มารักษาตัวที่รพ.ห้วยแถลง ทำให้กลุ่มวัยรุ่นคู่อริยกพวกมาก่อเหตุต่อที่รพ.</p> <p>-นายเดชฤทธิ์ ธิติชัย นายอำเภอห้วยแถลง และผอ.รพ.ห้วยแถลง ได้นำคลิปกล้องวงจรปิดที่เกิดเหตุมาประชุมร่วมกัน และเตรียมแจ้งความดำเนินคดีกับวัยรุ่นที่ก่อเหตุในภาพทั้งหมด ภายในวันที่ 12 เม.ย.นี้ เนื่องจากที่เกิดเหตุเป็นสถานที่ราชการและเป็น รพ.ที่มีผู้ป่วยและญาติ รวมทั้งแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยอยู่</p>
ผวก.ออนไลน์ ผวก.รายวัน มติชน	<p>ร้องเรียนรพ.ในจ.ปทุมธานี</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Panya Mahasuk" โปสต์ภาพพร้อมระบุว่า ลูกสาววัย 1 ปี 6 เดือน ไปรักษาอาการผื่นคันที่รพ.แห่งหนึ่ง ใน จ.ปทุมธานี แพทย์ได้เสียบสายน้ำเกลือให้ผื่น น้ำเกลือ เข้าไปอยู่ใต้ผิวหนัง ทำให้แขนบวมจนขยับไม่ได้ ผ่านมา 2 วัน ยังไม่มีใครออกมารับผิดชอบต่อความจริง</p> <p>-เสนอข่าว รศ.นพ.พลหัทธ ต่อดม ผอ.รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี แถลงข่าวแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และยินดีรับผิดชอบ โดยจะให้การรักษาต่อเนื่องจนกว่าอาการจะเป็นที่พอใจของพ่อแม่ ส่วนการแทงน้ำเกลือเข้าเส้นเลือดโดยเฉพาะเด็ก ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด</p>
เดลินิวส์ ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ	<p>ภาษีเครื่องดีมีมอลต์ไม่มีแอลกอฮอล์</p> <p>-เสนอข่าว นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมฯ ได้หารือกับ ก.การคลัง เตรียมเก็บภาษีเครื่องดีมีมอลต์ประเภทไม่มี แอลกอฮอล์ ซึ่งไม่อยู่ในพิสัยอัตรา ภาษีเดิม โดยจะเก็บ ภาษีสูงกว่ากลุ่มเครื่องดีมีมอลต์ที่มีความหวาน แต่ต่ำกว่าเบียร์ หากสามารถจัดเก็บภาษีจากเครื่องดีมีมอลต์ประเภทนี้ได้ จะทำให้จัดเก็บ ภาษีจากเครื่องดีมีมอลต์หลายประเภทที่มีแอลกอฮอล์เหลือน้อยกว่า 0.5% ได้ ซึ่งอาจรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มี แอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมด้วย โดยการเปิดพิสัยภาษีใหม่ กรมฯ สามารถออกเป็นกฎกระทรวงเพื่อประกาศใช้ทันที ทั้งนี้ เห็นด้วยกับ สธ. ที่หากมีการผลิตเครื่องดีมีมอลต์เหล่านี้ออกมามาก อาจเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนอยากทดลองดื่มเครื่องดีมีมอลต์ประเภทเบียร์มากขึ้น โดยสธ.ให้ใช้ชื่อเรียกว่าเครื่องดีมีมอลต์ไม่มีแอลกอฮอล์</p>
สยามรัฐ	<p>โครงการ 1 ตำบล 1 การแพทย์ไทย</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.รุ่งโรจน์ จำรัสโรจน์ ผู้ช่วย รมว.กลาโหม เป็นประธานเปิดโครงการอุดรธานี เมืองสุขภาพลดโรค ร้าย ไร้ความพิการ พร้อมเปิดคลินิกการแพทย์ไทยบูรณาการ ในโครงการ 1 ตำบล 1 การแพทย์ไทย เพื่อรณรงค์การสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนและให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ลดโรค NCDs โดยหวังให้ จ.อุดรธานี เป็นโมเดล 1 ตำบล 1 การแพทย์ไทย</p>
เดลินิวส์	<p>ใช้หัวดีใหญ่</p> <p>-เสนอข่าว นายชินทร์ ศิรินาด ผอ.สำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า ตั้งแต่ ม.ค.-ก.พ. 2562 กทม.พบผู้ป่วยโรคใช้หัวดีใหญ่สะสม 23,812 ราย และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นผู้สูงอายุ กทม.ได้จัดหาวัคซีนป้องกันโรคใช้หัวดีใหญ่สำหรับกลุ่มเสี่ยง กำหนดแนวทางการป้องกันควบคุมโรคให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดสำนักอนามัย สำนัก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	การศึกษา สำนักพัฒนาสังคมและสำนักงานเขต และจัดเตรียมทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วกรณีพบการระบาดของโรค



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch